



ปลัดแกชอย 40

พระองค์จึงตรัสแก่ฟิลิปว่า “พวกเราจะซื้อขนมปังที่ไหนให้คนเหล่านี้กิน” ฟิลิปพูดตอบว่า “ขนมปังสองร้อยเหรียญแจกให้คนละนิกก็ไม่พอ” อันดรูว์ ทูลว่า “เด็กคนหนึ่งที่นี่ มีขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อน กับปลาสองตัว ขนมปัง และ ปลาเพียงเท่านี้ จะพออะไรสำหรับ คนจำนวนมากเช่นนี้” .../... พิชซ่า...วันก่อนมีพนักงานมาส่งพิชซ่าที่วัด ซึ่งธรรมดาก็มีมาส่งบ่อยอยู่แล้ว แต่คราวนี้แปลกมากๆก็คือถามพนักงานส่ง ก็ไม่รู้ว่าคนส่งเป็นใคร และไม่รู้ว่าเป็นใคร รู้แต่จะให้เอามาส่งให้ใครก็ได้ที่วัด กว่าจะติดต่อทราบชื่อคนส่ง ก็ทำเอาพวกเรางงไปตามๆกัน สุดท้ายก็รู้ชื่อคนส่งว่าเป็นคุณสุพรรณิ ส่งให้มาส่งให้ใครก็ได้ที่วัด และฝากเงินทำบุญมาอีก 1,000 บาท บัดนี้เลยขอประกาศแจ้งให้ทราบว่าทางเราได้รับแล้วครับ.../...งานแต่ง...วันพฤหัสบดี ที่ผ่านมามีบรรดาพนักงานของวัด พร้อมเยาวยชนรุ่นใหญ่ ออกเดินทางไปร่วมงานแต่งงานสาวงามแห่งสำนักงานวัด งานนี้เห็นที่ว่าแผนเปลี่ยนกะทันหัน จากที่จะขับรถคู่กันไปเอง วินาทีสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นรถทัวร์ เหตุเพราะเอารถตู้ไปเข้าศูนย์เช็คความพร้อม ปรากฏว่ารถไม่พร้อมเดินทางไกล นับว่าเป็นโชคดี ที่รู้จักก่อน ไม่งั้นก็คงแย่แน่ๆ.../...ประชุมพระสงฆ์เขต 1...วันพฤหัสบดี ที่ผ่านมามีถึงรอบที่บรรดาพระสงฆ์เขต 1 มาประชุมพร้อมกันที่อัสสัมชัญ คุณพ่อसानิจบ้าน เลยทำการเปิดบ้านต้อนรับ งานนี้บรรดาพระสงฆ์มากันอย่างคึกคัก แต่ฝ่ายงานพร้อมใจกันนำโครงการ และเอกสารมาแจกเพื่อนสงฆ์กันอย่างเต็มที่ แบบไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว.../...ระอุ!ศึกแย่งที่ดิน...เมื่อวันพุธที่ผ่านมา มีคนเอาหนังสือพิมพ์ข่าวสดมาให้ ดูหน้าใน เห็นพาดหัว แล้วตกใจว่า “ระอุ!ศึกแย่งที่ดินอัสสัม เช่น 22 ศพ” พอได้อ่านข่าวเพื่อขยายความที่เราตกข่าวไปตอนไหน ทำไมถึงไม่รู้เรื่องที่ใหญ่โต ออกอย่างนี้ ก็ถึงบางอ้อว่า อัสสัมที่ว่า เป็น คือรัฐอัสสัม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ไม่ใช่อัสสัมชัญของเรา ค่อยโล่งใจ นึกว่าต้องหาที่อยู่ใหม่เสียแล้ว.../...พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงบอกประชาชนให้นั่งลงเถิด” พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังขึ้น ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วทรงแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่นั่งอยู่ตามที่เขาต้องการ เมื่อคนทั้งหลายอิ่มแล้ว พระองค์ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “จงเก็บเศษขนมปังที่เหลือ อย่าให้สิ่งใดสูญไปเปล่าๆ” บรรดาศิษย์จึงเก็บเศษขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนที่เหลือนั้น ได้สิบสองกระบุง.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...